
รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อม 
ครั้งท่ี 4/๒๕61 เม่ือวันพุธท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30.16.00 น. 

ณ ห�อง VDO Conference ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป< 
…………………………………… 

กรรมการท่ีเข�าประชุม  
1. ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย� ดร.นพดล  ต้ังภักดี กรรมการ 
3. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ�   กรรมการ 
4. นายชาลี กริ่มใจ    กรรมการ  
5. นายพงษ�รุจน� รัฐประเสริฐ                     กรรมการ  
6. นายธีระวัฒน� แซGซือ   กรรมการ 
7. นายวิทวัส ตันหยง   กรรมการ 
8. นางสาวพุทรา ชลสวัสด์ิ   กรรมการ  
9. นางสาวพนมเปLน อยูGแล�ว   กรรมการ  
10. นายสัญญา มณีบุญยัง   กรรมการ 
11. นางสาววชรสร เพGงพิศ   กรรมการ 
12. นางวัลยารัตน� นาโคศิริ   กรรมการ นายสมชาย ภูGด�วง (แทน) 
13. นางจารุฉัตต� บุญนะโชติ                        กรรมการ 
14. นางจันทร�แรม ทองอัมพร   กรรมการ 
15. นายสัจจักรพัฒน� พันธุ�เจริญ  กรรมการ 
16. นายสมพล ศรีจันทรา   กรรมการ 
17. นางเนตรฟSา รักมณี   กรรมการ 
18. นางสาวสุนิศา เขียวขวาง   กรรมการ 
19. นายเสวก ชมม่ิง    กรรมการและเลขานุการ  
20. นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง                            กรรมการและผู�ชGวยเลขานุการ  

กรรมการท่ีไมGมาประชุม 
1. นายสุปWน นาสิงขัน   กรรมการ 
2. นางสาวสาธนี อินอุGนโชติ   กรรมการ 
3. นายธีรวิทย� ผGานภูวงษ�   กรรมการ 
4. นางภัทรภร วิเศษสิงห�   กรรมการ 
5. นายพีรพล ชูสGงแสง   กรรมการ  
6. นางปXยธิดา รุ�งมัจฉา   กรรมการ 
7. นางสาวศิริอรุณ แซGโซว   กรรมการ 
8. นางสาวทิพรัตน�  เท่ียงตรงจิตต�  กรรมการ 
9. นายจิรภัทร� คนเจน   กรรมการ  
10. นางสาวสุดาลักษณ� กิจจาปWญญากุล กรรมการ 
11. นายสําเริง พรหมมงคล   กรรมการ 
12. นายดํารงค� บัญญัติศิล   กรรมการ 
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13. นายคมชลัช ทวีเสนีย�พิชญ�  กรรมการ 
14. นายบุญสม นาคถนอม   กรรมการ                     
15. นายพานุมาศ ทุนฤทธิสา   กรรมการ 
16. นางสาวขวัญจิตต� บุญหา   กรรมการ 
17. นายวัลลภ ภักดี    กรรมการ 
18. นางศิวพร ผGานภูวงษ�   กรรมการ 
19. นางสาวบัวรัน นิละภา   กรรมการ 
20. นายเกียรติชัย เสกวงษา   กรรมการ 
21. นายพสิณ ชรัตน�    กรรมการ 
22. นางสาวณัฏฐานีย� คุณาบุตร  กรรมการและผู�ชGวยเลขานุการ 

 
  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.30 น. ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ เปLนประธานเปXดประชุมโดยมีวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ�งเพ่ือทราบ 
๑.๑ เรื่องแจ�งจากประธาน 
 1.1.1 การจัดทํา Warroom 
 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา จากผลการดําเนินงานจัดทําสถิติข�อมูลการใช�พลังงาน
ไฟฟSาภายในคณะเวชศาสตร�เขตร�อน สGงผลให�ใช�พ้ืนท่ีในการจัดเก็บข�อมูลมีปริมาณไมGเพียงพอ ซ่ึงจําเปLนต�อง
นําข�อมูลบางสGวนท่ีไมGจําเปLนออก 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องแจ�งจากกรรมการ  

เรื่องแจ�งแตGละหนGวยงาน มีดังนี้ 
. ผู�แทนภาควิชากุมารเวชศาสตร�เขตร�อน ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา หากภาควิชามีความประสงค�

ตรวจสอบปริมาณการใช�กระแสไฟฟSาของภาควิชา บริเวณชั้น 6 และชั้น 7 จะตรวจสอบได�ท่ีใด เพ่ือภาควิชา
จะได�นําข�อมูลของท้ังสองชั้นมาเปรียบเทียบกัน และหาแนวทางการประหยัดพลังงานของภาควิชาตGอไป  
 ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม  : ห า ก ป ร ะ ส ง ค� ดู ข� อ มู ล เ ปL น ปW จ จุ บั น ส า ม า ร ถ เ ข� า ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ไ ด� ท่ี 
http://www.tm.mahidol.ac.th/tropmed.warroom/ หรือหากต�องการข�อมูลปริมาณการใช�พลังงาน
ไฟฟSาแบบรายเดือน สามารถนําข�อมูลจากท่ีหนGวยซGอมบํารุงดําเนินการสGงให�ผู�แทนแตGละหนGวยงานท่ีเปLน
คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมโดยไมGเกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน ทาง E.Mail ไปใช�ตGอไปได� ท้ังนี้ 
เห็นสมควรให�มีการดําเนินการจัดฝlกอบรมการใช�งานเว็บไซต� Warroom เพ่ือให�ผู�แทนของแตGละหนGวยงาน
สามารถนําข�อมูลไปใช�ได�ตGอไป 

. นายเสวก ชมม่ิง ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา ได�เขียนโครงการจัดการทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล�อม
เพ่ือก�าวสูGความเปLนเลิศ นําเสนอรองคณบดีฝnายพัฒนาคุณภาพไปเปLนท่ีเรียบร�อยแล�ว โดยสามารถแบGงเปLน
โครงการยGอยได� ดังนี้ 

1.โครงการจัดทําคาร�บอนฟุตพรินท�ของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
2.โครงการจัดการความรู� (KM) ด�านการใช�และการซGอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวก 
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3.โครงการปลูกจิตสํานึกการมีสGวนรGวมอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมและลดการปลGอยกpาซเรือนกระจก 
 3.1 การปลูกปnา หรือการสร�างฝายชะลอน้ํา หรือปลูกปnาชายเลน 

4.โครงการชดเชยการปลGอยคาร�บอนของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
5.โครงการลดการปลGอยคาร�บอนสGวนบุคคล 

 5.1 วัดการปลGอยกpาซเรือนกระจกสGวนบุคคลของบุคลากรคณะเวชศาสตร�เขตร�อน 
6.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพโดยใช�ข�อมูลเชิงพ้ืนท่ี 

 6.1 การสร�างระบบจัดการเครื่องปรับอากาศ 
7.โครงการปรับปรุงคุณภาพการรักษาความปลอดภัย 

 7.1 การอบรมพ้ืนความรู�ด�านการรักษาความปลอดภัย 
8.โครงการพัฒนาอาชีวอนามัยเชิงรุก 

 8.1 สํารวจความเสี่ยงด�านการยศาสตร�ของบุคลากร 
9.เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
10.โครงการสGงเสริมความรับผิดชอบตGอสังคม 

มติท่ีประชุม : ควรดําเนินการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
3.โครงการปลูกจิตสํานึกการมีสGวนรGวมอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมและลดการปลGอยกpาซเรือนกระจก 
ใช�งบประมาณ 100,000 บาท 

 3.1 เรื่องของการจัดฝlกอบรมให�ความรู�บุคลากรด�านการปลูกจิตสํานึกจัดการพลังงาน  
4.โครงการชดเชยการปลGอยคาร�บอนของคณะเวชศาสตร�เขตร�อน 

4.1 การปลูกปnา หรือการสร�างฝายชะลอน้ํา หรือปลูกปnาชายเลน 
ท้ังนี้ นายเสวก ชมม่ิง ได�รับข�อมูลโครงการดังกลGาวไปดําเนินการปรับแก�ไขรายละเอียดอีกครั้ง หาก

ดําเนินการแล�วเสร็จ จะดําเนินการแจ�งให�คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อมรับทราบตGอไป  
 . นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา คณะกรรมการผู�ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายใน มีกําหนดการจัดประชุมเพ่ือรายงานผลการดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในคณะเวชศาสตร�เขตร�อน ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2561 เวลา 09.30.11.30 น. ณ ห�องประชุม VDO 
Conference ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป< ท้ังนี้ หากคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดล�อม
ทGานใดสามารถเข�ารGวมการประชุมดังกลGาวได� ให�แจ�งรายนามมาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ�
พลังงานฯ เพ่ือประสานงานตGอไปสําหรับการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2.3 โครงการน้ําหมักชีวภาพเพ่ือผลิตปุ0ย น้ํายาทําความสะอาดไว�ใช�เอง 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2561  
 รับรองรายงานการประชุมโดยไมGมีการแก�ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 โครงการเขตร�อนหมายมุ9ง ลดใช�ถุงพลาสติก 
3.2 โครงการพักเท่ียงป;ดไฟ ประหยัดให�เขตร�อน 

นายสมศักด์ิ  เลาะพ่ึง  ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจ�งคGาสถิติการใช�กระแสไฟฟSาของคณะ
เวชศาสตร�เขตร�อน โดยนําข�อมูลมาจากการไฟฟSานครหลวง สามารถวิเคราะห�ได� ดังนี้ 

เม่ือนําข�อมูลเดือนธันวาคม 2560 มาเปรียบเทียบกับข�อมูลเดือนพฤศจิกายน 2560 (หนGวย) พบวGา
คGากระแสไฟฟSา ลดลง ร�อยละ 7.05 หากคิดจากจํานวนเงินแล�ว พบวGา ลดลง ร�อยละ 4.17 

เม่ือนําข�อมูลเดือนธันวาคม 2560 มาเปรียบเทียบกับป<งบประมาณท่ีผGานมา (หนGวย) พบวGาคGา
กระแสไฟฟSา ลดลง ร�อยละ 3.16 หากคิดจากจํานวนเงินแล�ว พบวGา ลดลง ร�อยละ 2.11 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
3.3 โครงการท้ิงขยะให�ถูกถัง ร9วมพลังแยกขยะ 

. นางสาววชรสร เพGงพิศ ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจ�งตGอท่ีประชุมวGา น้ําหนักขยะรีไซเคิลประจําเดือน
มกราคมรวมท้ังสิ้น 52 กิโลกรัม แบGงออกเปLน พลาสติก 9 กิโลกรัม แก�ว 20 กิโลกรัม กระปsองอะลูมิเนียม 
21 กิโลกรัม และกระดาษ 4 กิโลกรัม 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
. นางสาววชรสร เพGงพิศ ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจ�งตGอท่ีประชุมวGา ตามท่ี มีกําหนดการติดต้ังถัง

ขยะภายในอาคารราชนครินทร� บัดนี้ คณะทํางานได�นําถังขยะไปติดต้ังบริเวณดังกลGาวเสร็จเปLนท่ีเรียบร�อยแล�ว 
: ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 เรื่องเสนอจากคณะกรรมการฯ  
 4.1.1 แบบฟอร@มการกรอกน้ําหนักขยะ 
 นายเสวก ชมม่ิง ได�เสนอตGอท่ีประชุมวGา ได�ดําเนินการปรับแก�ไขแบบฟอร�มการกรอกน้ําหนักขยะ
ออนไลน�เสร็จเปLนท่ีเรียบร�อยแล�ว ท้ังนี้ มีความประสงค�ขอความรGวมมือคณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและ
สิ่งแวดล�อมแจ�งรายชื่อ พร�อม E.Mail ท่ีลงท�ายด�วย xxx@mahidol.edu หรือ xxx@gmail.com เพ่ือจะได�
ดําเนินการเปXดสิทธิ์การกรอกข�อมูลตGอไป โดยขอให�เริ่มใช�ตั้งแตGเดือนมกราคมเปLนต�นไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 แมลงสัตว@รบกวนร�านค�า บริเวณโรงอาหาร  
 นายสมชาย ภูGด�วง ผู�แทนภาควิชาโภชนศาสตร�เขตร�อนและวิทยาศาสตร�อาหาร ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา 
เนื่องด�วย บริเวณโรงอาหารพบแมลง สัตว�รบกวนเปLนจํานวนมาก จึงมีความประสงค�ขอให�คณะกรรมการ
ควบคุมแมลงและสัตว�รบกวน เข�ามาดําเนินการแก�ไขปWญหาดังกลGาว 
 มติท่ีประชุม : นําวาระเข�าประชุมสวัสดิการร�านค�า และคณะกรรมการควบคุมแมลงและสัตว�รบกวน
เพ่ือดําเนินการตGอไป ท้ังนี้ ให�งานกายภาพและสิ่งแวดล�อมรGวมลงพ้ืนท่ีกับคณะกรรมการสวัสดิการร�านค�า เพ่ือ
พิจารณาแนวทางแก�ไขปWญหาดังกลGาวตGอไป 
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5.2 การกําจัดแหล9งเพาะพันธุ@ยุง 
นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ�  ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา ขอความรGวมมือจากหนGวยงานภายในคณะ

เวชศาสตร�เขตร�อนในการกําจัดแหลGงเพาะพันธุ�ยุง และควรดําเนินการประชาสัมพันธ�ภายในคณะ 
มติท่ีประชุม : เห็นสมควร เพ่ิมเติมเข�าไปในโครงการพัฒนาอาชีวอนามัยเชิงรุก 
5.3 แจ�งดับกระแสไฟฟBาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปE 
นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ได�แจ�งตGอท่ีประชุมวGา หนGวยซGอมบํารุง สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล�อม 

ได�ดําเนินการตรวจสอบระบบกระแสไฟฟSาของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป< พบวGา ชุดควบคุมระบบ
ไฟฟSาเกิดความชํารุดบGอยครั้ง ดังนั้น เพื่อเปLนการซGอมแซมและบํารุงรักษาตู�ควบคุมระบบไฟฟSาของ
อาคาร จึงมีความประสงค�ดับกระแสไฟฟSาอาคารดังกลGาว ท้ังนี้ จะแจ�งกําหนดการท่ีแนGนอนให�ทราบตGอไป 

นายสมชาย ภูGด�วง เสนอตGอท่ีประชุมวGา ขอให�ระบุกําหนดการให�ชัดเจน และแจ�งให�ทราบลGวงหน�า 
เพ่ือหนGวยงานจะได�เตรียมความพร�อมตGอไป 
 : ท่ีประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

  (นางสาวณัฏฐานีย� คุณาบุตร)      (นายเสวก ชมม่ิง) 
                   ผู�บันทึกและพิมพ�รายงานการประชุม          ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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ตารางการติดตามผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับ เรื่อง ผู�รับผิดชอบ กําหนดส9ง 
1 ตารางการใช�พลังงาน ป<งบประมาณ 2560 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ทางอีเมล� 
2 การปรับปรุงแผนการรณรงค�ของโครงการลดใช�ถุงพลาสติก คณะทํางาน  
3 การหาข�อมูล UI GREEN เพ่ือมาปรับปรุงเว็บไซต� นางสาวสุดาลักษณ� กิจจาปWญญากุล ทางอีเมล� 
4 โครงการคัดแยกขยะ คณะทํางาน  
5 หัวข�อ ระบบโครงสร�างของเว็บไซต� TM ECO นายเสวก ชมม่ิง  
6 หัวข�อ การศึกษาของเว็บไซต� TM ECO ผู�แทนภาควิชาเวชศาสตร�สังคมและ

สิ่งแวดล�อม 
 

7 การกรอกข�อมูลน้ําหนักขยะออนไลน� นายจิรภัทร� คนเจน ประชุมครั้งถัดไป 
8 คGาน้ําประปา งานกายภาพและสิ่งแวดล�อม  

 


